

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 190/LĐLĐ-TGNC

Ninh Bình, ngày 01 tháng 7 năm 2024


V/v triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”

Kính gửi:

- LĐLĐ các huyện, thành phố;
- Các Công đoàn ngành và tương đương.

Thực hiện Công văn số 564/UBND-VP6 ngày 25/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, các công đoàn ngành và tương đương triển khai một số nội dung sau.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, cần tập trung thực hiện quyết liệt, cụ thể hoá thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với thông lệ quốc tế và chủ đề của năm 2024 là **“Không trẻ em nào bị bỏ rơi lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người”**. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tích cực tham gia phòng, chống mua bán người.

Đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” gửi về Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ qua báo cáo công tác tháng 8 năm 2024 và báo cáo công tác Tuyên giáo năm 2024. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TG-NC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Cường